
เรื่องเสร็จที่ ๑๔๙/๒๔๘๗ 

 

เรื่อง   
ขอความเห็นเกีย่วกบัการยกเลิกการเช่าตามพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่าในภาวะคบัขนั 

พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 

   

 

ที่ ธ. ๑๔๘๔/๒๔๘๗ คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๗ พฤศจิกายน  ๒๔๘๗ 

 

เร่ือง  ขอความเหน็เกี่ยวกบัการยกเลิกการเช่าตามพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าใน 

ภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 

จาก  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ถึง  อธบิดีกรมการศาสนา 

 

หนังสือของท่าน ที่ ๒๙๒๖/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๔ เดือนนี้  ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้รับทราบความตลอดแล้ว 

ขอเรียนว่าตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาให้ความเห็นในปัญหากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีวางไว้นั้นมีหยู่ว่า “ฯลฯ......... ถ้า
กระทรวงทะบวงกรมใด มีความสงสัยในปัญหากฎหมายฉะบับใดแล้ว ให้ติดต่อหารือกับเจ้า
กระทรวง ผู้รักษากฎหมายนั้น ๆ โดยตรงก่อนหากมีความเหน็ขัดแย้งไม่เปนที่ตกลงกันได้แล้ว จึง
ให้ส่งปัญหากฎหมายนั้นๆ มาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความโดยผ่านทางกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี .......... ฯลฯ” (หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว. ๔๐/๒๔๘๔ 
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๙๔) แต่เร่ืองนี้ ยังไม่ปรากฏว่ากรมการศาสนาได้ปฏิบัติการให้เปนไป
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีว่างไว้แล้วนั้นไม่ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการได้เปนไปตามระเบียบที่มีหยู่ในชั้นนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงยังไม่อาจพิจารณาปัญหาที่กล่าวนั้นให้ได้ตามประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือหย่างสงู 

 

 

(นายเสริม  วินิจฉัยกุล) 

กรรมการร่างกฎหมาย ลงชื่อแทน 



เรื่องเสร็จที่ ๑๔๙/๒๔๘๗ 

(แก้ไขภาษาให้เป็นปัจจุบัน) 
 

เรื่อง   
ขอความเห็นเกีย่วกบัการยกเลิกการเช่าตามพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่าในภาวะคบัขนั 

พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 

   

 

ที่ ธ. ๑๔๘๔/๒๔๘๗ คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๗ พฤศจิกายน  ๒๔๘๗ 

 

เร่ือง  ขอความเหน็เกี่ยวกบัการยกเลิกการเช่าตามพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 

จาก  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ถึง  อธบิดีกรมการศาสนา 

 

หนังสือของท่าน ที่ ๒๙๒๖/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๔ เดือนนี้  ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้รับทราบความตลอดแล้ว 

ขอเรียนว่าตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาให้ความเห็นในปัญหากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีวางไว้นั้นมีอยู่ว่า “ฯลฯ......... ถ้า
กระทรวง ทบวง กรมใด มีความสงสัยในปัญหากฎหมายฉบับใดแล้ว ให้ติดต่อหารือกับเจ้า
กระทรวง ผู้รักษากฎหมายนั้นๆ โดยตรงก่อน หากมีความเหน็ขัดแย้งไม่เป็นที่ตกลงกันได้แล้ว จึง
ให้ส่งปัญหากฎหมายนั้นๆ มาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความโดยผ่านทางกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี .......... ฯลฯ” (หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว. ๔๐/๒๔๘๔ 
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๙๔) แต่เร่ืองนี้ ยังไม่ปรากฏว่ากรมการศาสนาได้ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีว่างไว้แล้วนั้นไม่ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการได้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่ในชั้นนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงยังไม่อาจพิจารณาปัญหาที่กล่าวนั้นให้ได้ตามประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

 

 

(นายเสริม  วินิจฉัยกุล) 

กรรมการร่างกฎหมาย ลงชื่อแทน 
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             เรื่องเสร็จที่ ๑๕๕/๒๕๕๐

เรื่อง
ขอความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกการเช่าตามพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน

พุทธศักราช ๒๕๕๕

ที่6.๑๕๕๕/๒๕๕                                              คณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขอความเห็นเกียวกับการยกเลิกการเช่าตามพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าใน

ภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๕๕๕
จาก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึง อธิบดีกรมการศาสนา

หนังสือของท่าน ที่ ๒๓๒๒ /๒๕๕ ลงวันที่ ๕ เดือนนี้ ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในบัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบ
             คุมค่าเช่าในภาวะคับขัน
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้รับทราบความตลอดแล้ว

ขอเรียนว่าตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาให้ความเห็นในปัญหากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีวางไว้นั้นมีหยู่ว่า 1A 0 ถ้า
กระทรวงทะบวงกรมใด มีความสงสัยในปัญหากฎหมายฉะบับใดแล้ว ให้ติดต่อหารือกับเจ้า
กระทรวง ผู้รักษากฎหมายนั้น ๆ โดยตรงก่อนหากมีความเห็นขัดแย้งไม่เปนที่ตกลงกันได้แล้ว จึง
ให้ส่งปัญหากฎหมายนั้นๆ มาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความโดยผ่านทางกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี .......... ฯลฯ” (หนังสือกรมเลขา
             ธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว. ๕๐/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕) แต่เรื่องนี้ยังไม่ปรากฏว่ากรมการศาสนาได้ปฏิบัติการให้เปนไป
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีว่างไว้แล้วนั้นไม่

เพื่อให้การปฏิบัติราชการได้เปนไปตามระเบียบที่มีหยู่ในชั้นนี้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงยังไม่อาจพิจารณาบปัญหาที่กล่าวนั้นให้ได้ตามประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือหย่างสูง

(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
กรรมการร่างกฎหมาย ลงชื่อแทน
             [END PAGE 1]
             เรื่องเสร็จที่ ๑๕๕/๒๕๕๐

(แก้ไขภาษาให้เป็นปัจจุบัน)
เรื่อง
ซู     a            =          เข                    ก            .    +              7 aw
ขอความเห็นเกียวกับการยกเลิกการเขช่าตามพระราชบัญญัติควบคุมคําเช่าในภาวะดับขัน

พุทธศักราช ๒๕๕๕

ที่6.๑๕๕๕/๒๕๕                                              คณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

Gar ขอความเห็นเกียวกับการยกเลิกการเช่าตามพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน

พุทธศักราช ๒๕๕๕
จาก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึง อธิบดีกรมการศาสนา

หนังสือข
             องท่าน ที่ ๒๓๒๒ /๒๕๕ ลงวันที่ ๕ เดือนนี้ ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในบัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้รับทราบความตลอดแล้ว

ขอเรียนว่าตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาให้ความเห็นในปัญหากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีวางไว้นันมีอยู่ว่า “ฯลฯ..       ถ้า

กระทรวง ทบวง กรมใด มีความสงสัยในปัญหากฎหมายฉบับใดแล้ว ให้ติดต่อหารือกับเจ้า
กระทรวง ผู้รักษากฎหมายนั้นๆ โดยตรงก่อน หากมีความเห็นขัดแย้งไม่เป็นที่ตกลงกันได้แล้ว จึง
ให้ส่งป
             ัญหากฎหมายนั้นๆ มาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความโดยผ่านทางกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี .......... ฯลฯ” (หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว. ๕๐/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) แต่เรื่องนี้ยังไม่ปรากฏว่ากรมการศาสนาได้ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีว่างไว้แล้วนั้นไม่

เพื่อให้การปฏิบัติราชการได้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่ในชั้นนีคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงยังไม่อาจพิจารณาบปัญหาที่กล่าวนั้นให้ได้ตามประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับยืออย่างสูง

(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
กรรมการร่างก
             ฎหมาย ลงชื่อแทน
             [END PAGE 2]
        


		2023-09-24T09:52:14+0700
	Name




